

กรุงเทพธุรกิจ • “สตาร์ปิโตรเลียม” ทุ่ม
80 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2.5 พันล้านบาท
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1.75 แสนบาร์เรล
ต่อวันในปี 2562 หนุนผลการดำเนินงานฟ่ง
ขาดผลงานไตรมาสสุดท้ายออกมาดี เหตุ
ไม่มีแผนปิดซ่อมบำรุง และเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น
ของธุรกิจน้ำมัน ประเมินค่าการกลั่นช่วง
ที่เหลือของปีอยู่ที่ 6-8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและการคลัง บริษัท สตาร์
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
หรือ SPRC เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่า
ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2561
จะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงไตรมาส 3/2561
ที่มีรายได้ 52,050 ล้านบาท และมีกำไร
สุทธิ 1,248 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจะ
ไม่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นเหมือนช่วง
เดือนส.ค.ที่ผ่านมา จึงทำให้บริษัทสามารถ
ดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มกำลัง โดยกำลัง
การกลั่นอยู่ที่ 165,000 บาร์เรลต่อวัน
ขณะเดียวกันหน่วยกลั่นสุญญากาศ

‘สตาร์’ ทุ่ม 2 พันล. เพิ่มกำลังกลั่น



วิชัย ชูณหสมบุรณ์

และหน่วยกลั่นน้ำมันดิบจำนวน 15 วัน
ปัจจุบันกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว รวม
ถึงจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจึงทำให้ดีมานด์
น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าค่าการกลั่น (GRM)
ช่วงที่เหลือของปีนี้จะคาดว่าจะอยู่ที่กรอบ 6-8
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากช่วง 9 เดือน

ที่ผ่านมาอยู่ระดับเฉลี่ย 6.12 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่อยู่
ระดับประมาณ 5-7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของปี
คาดว่าจะใกล้เคียงกับปัจจุบันที่ 60-80 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ
การคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ที่จะส่ง
ผลต่ออุปทานน้ำมันและเป็นผลบวกต่อ
ราคาน้ำมันดิบ ส่วนปริมาณการผลิต
น้ำมันของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูง
ขณะที่ในปี 2562 บริษัทเตรียมทุ่ม
งบประมาณราว 80 ล้านดอลลาร์ หรือราว
2.5 พันล้านบาทในการลงทุนโครงการ
เพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยการกลั่น
น้ำมันดิบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต
จากโรงกลั่นเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน
จาก 165,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือน พ.ย. ปีหน้า โดยเบื้องต้น

คาดว่าจะถึงจุดคุ้มประมาณ 4 ปี และสามารถ
เพิ่มกำลังการผลิตได้เต็มที่ เป็น 175,000
บาร์เรลต่อวันภายในปี 2563 โดยบริษัท
ประเมินโครงการดังกล่าวที่มีกำลังการกลั่น
ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลตอบแทนจากการลงทุน
อยู่ที่ 25% ต่อปี ภายใต้สมมุติฐานค่า
การกลั่นที่ 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทยังสนใจ
การลงทุนธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
แต่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก เนื่องจาก
ต้องคำนึงถึงโอกาสและราคาที่เหมาะสม
โดยบริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อ
เมื่อคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้
อนุมัติให้ลงทุนได้แล้วเท่านั้น โดยมองว่า
นอกจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมันแล้ว
บริษัทยังสนใจลงทุนธุรกิจอื่นๆ ด้วย
เพราะบริษัทยังศึกษาการลงทุนธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา